



คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ ๒ /๒๕๖๓

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการมอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ โดยให้ระบุผู้ประเมินและผู้รับการประเมินอย่างชัดเจน และประกาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาแล้ว จึงขอมอบหมายให้ข้าราชการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ จำนวน ๘ ราย โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปรีทัศน์ เจริญสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บัญชีรายชื่อแนบท้าย คำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๒ /๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ผู้ประเมิน	ผู้รับการประเมิน	ตำแหน่ง
๑	ฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	๑. นายวีระวงศ์ มะลิแย้ม	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
๒	กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบงานดิจิทัล นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล ผู้อำนวยการกลุ่ม	๑. นายณัฐพล บุญยีน ๒. นายปิยะพงษ์ ลักษณะปิยะ ๓. นางสาวฐิติรัตน์ จุงใจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓	กลุ่มพัฒนาและจัดการฐานข้อมูล นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร ผู้อำนวยการกลุ่ม	๑. นางสาวศศิชา มณีฉาย ๒. นายชัยอนันต์ ดำรงรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
๔	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ว่าที่ร้อยตรีสัญญาชัย วิชกุล ผู้อำนวยการกลุ่ม	๑. นายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ ๒. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ท้าวหน่อ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์